



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๕๕๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้อัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้ สำนักงาน กศน.ยโสธรจึงขออนุญาตเชิญพระราชดำรัสดังกล่าวมายังท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสาวดี บุญปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐

โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕

## พระราชดำรัส

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓



มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหา ก็ยินดี เพราะว่าเป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเผื่อมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีการเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือความเข้าใจในปัญหานั้นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้ อันที่ ๒ ก็คือจากข้อที่ ๑ ก็คือการมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุด โดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผน และการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป และจะแก้ได้ในที่สุด

ฉะนั้นก็เชื่อ เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะประเทศของเราก็กันับว่าทำได้ดี ประเทศของเราน่าภูมิใจว่าทำได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน แล้วก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบ ด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้ แต่โรคจะไม่ไป ถ้าเราไม่แก้ปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องเสียสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการสร้าง กล้าพอที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็คงเป็นกำลังใจให้